

THƯ KÊU GỌI

Về việc đóng góp Quỹ Cùng UEH “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa tri thức”

Kính gửi: Viên chức, người lao động UEH

Chiến lược tái định vị UEH đa ngành và bền vững giai đoạn 2021 - 2030 nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường trong sự phát triển bền vững của các thế hệ tương lai. Phát huy hiệu quả trụ cột kết nối trong chiến lược này, ngày 15 tháng 4 năm 2022, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã ban hành kế hoạch số 513/KH-ĐHKT-MTT về việc triển khai chương trình huy động nguồn lực tài trợ - **Giving to UEH năm 2022.**

UEH Giving Tree là dự án gây quỹ dựa trên nền tảng trực tuyến kết hợp công nghệ. Hơn 70 cây Giving đại diện cho các Trường thành viên, đơn vị, phòng ban, người học hiện hữu, cựu sinh viên và đối tác của UEH, cùng nhau tiết kiệm mỗi ngày đóng góp cho Quỹ Giving. Từ đó, trao cơ hội cho các thế hệ sinh viên tài năng thông qua các chương trình học bổng; Kết nối và mở rộng mạng lưới quốc tế, tiếp cận với các tổ chức chuyên gia hàng đầu thế giới; Lan tỏa và chuyển giao tri thức khoa học; Đồng hành thực hiện các dự án vì sự phát triển tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Bằng những hành động đóng góp ý nghĩa mỗi ngày của từng cá nhân, đơn vị, phòng ban, mỗi cây Giving sẽ được vun vén và phát triển, tạo nên những mảng xanh tương lai. Mỗi đóng góp của cộng đồng UEHer sẽ luôn được ghi nhận và tạo thành những “quả ngọt” tại website: <http://givingtree.ueh.edu.vn/>.

Hành động nhỏ mỗi ngày - tác động tích cực dài lâu, Giving Tree đại diện cho sự đồng lòng, tiên phong của từng người học, cựu người học, giảng viên, viên chức, cựu viên chức và đối tác của nhà trường đầu tư cho các thế hệ tương lai. Cùng UEH đóng góp cho giáo dục, cho đi và nhận lại những giá trị tích cực của cuộc sống.

Chia sẻ mỗi ngày vì một tương lai bền vững, Công đoàn UEH kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động UEH cùng nhau chung tay, góp sức để lan tỏa và thực hiện hoạt động ý nghĩa này.

Hình thức đóng góp Giving Tree: Hướng dẫn kèm theo.

Danh sách viên chức, người lao động UEH đồng hành cùng chương trình gây Quỹ sẽ được cập nhật tại link <https://givingtree.ueh.edu.vn/>

Trân trọng,

**TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Quang Việt